

HƯNG HÀ

Lan tỏa phong trào thi đua “Cụu chiến binh gương mẫu”

Bằng uy tín và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của CCB Hoàng Văn Vương, thôn Tuy Lai, xã Minh Khai là mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế của Hội CCB xã. Toàn bộ diện tích gần 1.500m² trước đây trồng lúa kém hiệu quả được gia đình cải tạo, chuyển đổi sang trồng hơn 200 gốc thanh long ruột đỏ. Ông Vương chia sẻ: Trước khi bắt tay vào trồng thanh long, tôi đã đi tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Thanh long ruột đỏ là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, đang được thị trường ưa chuộng, tuy chi phí đầu tư ban đầu nhiều hơn so với các loại cây trồng khác nhưng cho thu hoạch nhiều năm, lại không tốn nhiều công chăm sóc. Cây thanh long rất nhanh cho thu hoạch, chỉ sau một năm đã cho bội quả, từ năm thứ hai cây sẽ cho quả ổn định về năng suất; một năm có 6 - 7 đợt thu hoạch. Như năm 2023, tôi thu hoạch được 5 - 6 tấn quả, trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Thà, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Khai cho biết: Với tinh thần ham học hỏi, cùng ý chí quyết tâm vươn lên, CCB Hoàng Văn Vương đã có những bước đi mạnh dạn trong phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương. Hiện mô hình của gia đình ông cho hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi mong trong thời gian tới nhiều gia đình CCB khác có thể học tập, làm theo để nâng cao thu nhập cho gia đình, làm giàu cho quê hương.

Hiện nay, tỷ lệ hộ viên nghèo của Hội CCB huyện Hưng Hà còn 0,19%, hộ khá tăng lên 60,1%. Nhiều hội viên



Trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Bảo Hoàn, thôn Chí Linh, xã Đông Đô (Hưng Hà).

làm kinh tế giỏi như Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà; Trần Văn Vực, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng; Vũ Công Dính, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hồng Minh... Những mô hình phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Hưng Hà đã đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cải thiện và nâng cao đời sống cho hội viên, gia đình hội viên, góp phần giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

Không chỉ tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, nhiều hội viên CCB cơ sở còn vận động gia đình và nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ mở rộng các tuyến đường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đơn cử như tuyến đường ven đê thuộc thôn Tịnh Thủy (từ chân cầu Tịnh Xuyên, xã Hồng

Minh đến xã Chí Hòa) trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp gây khó khăn cho người dân giao thương, đi lại. Hội CCB xã Hồng Minh có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội CCB xã Hồng Minh cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cùng tham gia. Ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ: Chỉ trong 1 tuần từ khi triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường, 20 hội viên CCB với uy tín, trách nhiệm trong thôn đã gương mẫu tự nguyện tháo dỡ hàng trăm mét tường bao, cây ăn quả và đất nông nghiệp nằm trong vùng dự án để cùng địa phương mở rộng đường. Ngoài ra, nhiều hội viên CCB trong xã còn tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình phụ trợ để mở rộng các tuyến đường ĐH.18, ĐH.19 trên địa bàn..., tạo sự lan

toả mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2019 - 2024, cán bộ, hội viên CCB huyện Hưng Hà đã hiến 4.763m² đất, đóng góp 5.897 ngày công để làm đường. Ngoài ra còn ủng hộ 471 triệu đồng giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 55 hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hội viên 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho CCB nghèo, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng. Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua...”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện được triển khai rộng khắp, trở thành động lực khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các CCB, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, Hội CCB huyện tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo; làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, “Đền ơn đáp nghĩa”...; phấn đấu 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, 40% trở lên đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc; hàng năm có từ 98% hội viên trở lên đạt hội viên gương mẫu; xây dựng 1 mô hình CCB tự quản tiêu biểu trở lên; toàn hội không còn hộ hội viên nghèo, góp phần xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Hưng Hà đã đóng góp không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó đã minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, dù trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập, noi theo.

THANH THỦY

VŨ THƯ

Chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp đón năm học mới

Huyện Vũ Thư hiện có 77 đơn vị trường học, trong đó cơ sở vật chất của hầu hết trường học chưa hiện đại, đồng bộ. Tranh thủ kỳ nghỉ hè, nhiều địa phương tập trung xây dựng, cải tạo, tu bổ cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn bị môi trường học tập tốt nhất để học sinh bước vào năm học mới.

Kỳ nghỉ hè, tuy vắng tiếng nô đùa của học sinh nhưng trên công trường thi công xây dựng Trường Tiểu học Bách Thuận vẫn sôi nổi, nhộn nhịp. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những người thợ xây dựng vẫn miệt mài, khẩn trương để hoàn thành công việc được giao, đồng thời mong muốn góp sức để các em nhỏ sớm được học trong ngôi trường mới. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Sau rất nhiều trăn trở, xã quyết định huy động nguồn lực xây dựng mới công trường trường tiểu học. Trường có quy mô 3 tầng, 18 phòng học và chức năng, tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng, huyện Vũ Thư hỗ trợ 3 tỷ đồng, còn lại xã vẫn tiếp tục huy động kinh phí. Đến nay, công trình gần hoàn thành. Thấu hiểu nỗi mong chờ của học sinh, giáo viên và phụ huynh, xã tăng cường đôn đốc, giám sát để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học 2024 - 2025.

Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến khai giảng năm học mới nhưng những ngày này, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Song An vẫn có mặt đồng đủ tại trường tiến hành tổng vệ sinh lớp học và khuôn viên sân, vườn trường. Bà Bùi Thị Ngọt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước thêm năm học mới, chúng tôi được huyện hỗ trợ gần 300 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp khuôn viên sân, vườn,

quét ve, làm mới không gian lớp học. Khi thợ xây dựng thi công, chúng tôi cũng huy động lực lượng tham gia vệ sinh, trang trí lại phòng học và khuôn viên sân vườn, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp chuẩn bị đón các bé vào năm học mới. Đặc biệt, UBND xã vừa quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng mới bếp ăn 1 chiều cho trường, công trình chuẩn bị khởi công, chúng tôi rất phấn khởi.

Vũ Thư hiện có 77 đơn vị trường học với gần 2.000 phòng học, phòng chức năng. Trong đó, khoảng 70% phòng học, phòng chức năng đã bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn. Toàn huyện còn 69 phòng học cấp 4, 49 phòng học tạm, 178 phòng học xuống cấp, 63 phòng học ghép. Cơ sở vật chất trường học ở một số địa phương như Việt Hùng, Hồng Lý, Hiệp Hòa, Đông Thanh, Xuân Hòa thiếu và xuống cấp, vì vậy mặc dù phòng học không đáp ứng được yêu cầu dạy và học nhưng một số đơn vị vẫn phải đưa vào sử dụng các phòng học tạm, phòng học cấp 4... Nhiều trường thiếu phòng học, hầu hết các trường thiếu phòng chức năng.



Xã Bách Thuận đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng Trường Tiểu học Bách Thuận để chuẩn bị đón năm học mới.

QUYNH LŨU

Liên tục cập nhật đáp ứng nhu cầu thông tin

Giới thiệu về công trình khoa học, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: Thực tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch của tỉnh đang từng bước được thực hiện, tuy nhiên chưa có tài liệu xây dựng một cách có hệ thống các tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3562/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời lồng ghép, giới thiệu các điểm du lịch nông thôn theo định hướng của tỉnh. Với vai trò, chức năng là trường dạy nhất trong tỉnh có đào tạo chuyên ngành du lịch, đào tạo cán bộ quản lý văn hóa và đội ngũ giáo viên chuyên ngành chuyên sâu về lĩnh vực du lịch cùng các lĩnh vực liên quan, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa xây dựng cẩm nang du lịch tỉnh. Để tiếp cận toàn bộ thông tin đã được nghiên cứu, biên soạn ở công trình này, du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet để quét mã QR. Đây cũng là điểm nhóm tác giả rất tâm đắc ở cẩm nang du lịch bởi việc mã hóa các nội dung không chỉ giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà còn có thể liên tục cập nhật, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về điểm đến ngày càng cao của du khách.

Cẩm nang du lịch bao gồm 15 phần, trong đó giới thiệu chi tiết 7 cung đường theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh. Ngoài ra, hơn 50 địa điểm du lịch còn được giới thiệu cụ thể trong các phần như: ẩm thực; điểm du lịch cộng đồng, làng nghề; điểm

Nghiên cứu khoa học thúc đẩy phát triển du lịch

Là sáng kiến đạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 vừa qua, công trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa xây dựng cẩm nang du lịch tỉnh Thái Bình góp phần khai thác và phát triển du lịch bền vững” do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình biên soạn là tư liệu ý nghĩa, hiện đang được lan tỏa tới du khách trong và ngoài tỉnh. Với công trình này, nhà trường đã huy động sự tham gia, phát huy thế mạnh của thầy cô ở các bộ môn với mong muốn tạo nên bức tranh toàn cảnh du lịch đa sắc màu của tỉnh.



Nhiều tác phẩm tranh nghệ thuật về cảnh đẹp du lịch Thái Bình được giới thiệu trong cẩm nang du lịch tỉnh do giảng viên nhà trường thực hiện.

du lịch văn hóa, lễ hội tâm linh, di tích lịch sử... Với vốn hiểu biết và kinh nghiệm từ nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, du lịch, giảng viên Nguyễn Thị Tô Lịch, Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và các môn chung, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

tỉnh là người trực tiếp viết lời giới thiệu về mảnh đất, con người Thái Bình, các điểm du lịch trên từng cung đường cụ thể. Cô cho biết: Dù quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu đã đầu tư nhiều thời gian, tâm sức nhưng không chỉ diễn ra trong suốt 2 năm vừa

qua mà hiện nay vẫn đang tiếp tục hoàn thiện từ phản hồi của các công ty lữ hành, du khách trong và ngoài nước. Từ việc ứng dụng công nghệ số, nhóm tác giả có thể theo dõi lượng truy cập vào cẩm nang du lịch, đồng thời biết được thông tin

nào được quan tâm nhiều, từ đó có thể nghiên cứu bổ sung, làm đầy đặn hơn vốn tư liệu mà cẩm nang cung cấp.

Đưa nghiên cứu vào thực tiễn

Tâm huyết với đề tài nghiên cứu, mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp mảnh đất, con người, đưa du lịch phát triển, sau khi công trình khoa học đạt giải nhì tại hội thi cấp tỉnh, giải khuyến khích tại hội thi cấp quốc gia, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã kết nối, chia sẻ cẩm nang du lịch tỉnh Thái Bình tới hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải phía Bắc. Đồng thời, tại các sự kiện lớn của tỉnh như chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thái Bình Homecoming day” diễn ra vào tháng 12/2023, nhà trường đã in ấn hàng nghìn tờ gấp song ngữ Việt - Hàn dành cho du khách tại sự kiện. Ngoài ra, nhà trường cũng đang tích cực phối hợp cùng một số đơn vị chế tác để nghiên cứu tặng phẩm có gắn mã QR về cẩm nang du lịch Thái Bình.

Giảng viên Hoàng Thị Hương, Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và các môn chung, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: Với chức năng, nhiệm vụ của Khoa là đào tạo chuyên ngành du lịch, các giảng viên đã thường xuyên sử dụng cẩm nang du lịch như một tài liệu chuyên sâu, đầy đủ về các khía cạnh của du lịch tỉnh hiện nay để giảng giải, hướng dẫn cho học sinh. Bên cạnh đó, các em cũng được tìm hiểu cách thức sử dụng, tra cứu, tiếp nhận thông tin từ cẩm nang sao cho nhanh và đạt hiệu quả nhất. Thiết thực phục vụ nhu cầu được khám phá du lịch tại Thái Bình của học sinh, sinh viên nhà trường, nhóm tác giả đã trao tặng thư viện trường cuốn cẩm nang du lịch tỉnh. Nhờ đó, trước mỗi chuyến đi, học sinh, sinh viên có thể quét mã QR về

Ông Nguyễn Ngọc Dư, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh



Trong vị trí của du khách tìm kiếm thông tin về du lịch Thái Bình trên google, chúng ta cũng đã thấy nhiều bài viết rất phong phú như: Khám phá du lịch Thái Bình, kinh nghiệm du lịch Thái Bình từ A đến Z... Tuy nhiên, điểm mới của đề tài nghiên cứu khoa học cẩm nang du lịch tỉnh do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình thực hiện là tính công phu, hệ thống khi sưu tầm, cập nhật được nhiều thông tin, hình ảnh nổi bật về Thái Bình bám sát theo các tuyến du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời sử dụng mã QR code trong bản giấy để giới thiệu thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là công trình có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với các hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh



Chúng tôi đánh giá rất cao công trình nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Cẩm nang du lịch tỉnh Thái Bình không chỉ có ý nghĩa về khía cạnh du lịch mà còn là tài liệu quý giá về văn hóa. Phải kể đến các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đều được giới thiệu cụ thể, chi tiết với thông tin được chọn lọc. Trong quá trình lên ý tưởng tour cho nhiều đoàn khách, các đơn vị lữ hành trong Hiệp hội đã sử dụng cẩm nang như 1 kênh thông tin đầy đủ giúp du khách có cái nhìn toàn diện về điểm đến. Không chỉ về thông tin mà bố cục sắp xếp, việc đan xen tranh, ảnh trong từng phần giới thiệu cũng mang tính ứng dụng cao, nhiều du khách rất ấn tượng với những bức tranh do họa sĩ Thái Bình sáng tác được tích hợp giới thiệu trong cẩm nang.

từng cung đường cụ thể, đồng thời tìm kiếm thông tin theo nhu cầu của bản thân như tìm nơi ăn, nghỉ, nơi mua đặc sản của địa phương...

Sau quá trình đưa cẩm nang du lịch tỉnh đến với du khách, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh mong muốn nhận được sự đồng thuận của UBND tỉnh, các doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực du lịch để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu với mục tiêu tạo nên nhiều

trải nghiệm thiết thực hơn cho du khách. Trong đó, nhà trường hướng đến nghiên cứu tạo video chất lượng cao giới thiệu từng điểm du lịch, thí điểm ứng dụng tích hợp công nghệ hỗ trợ du khách như xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch, phát triển bản đồ tương tác và chức năng đặt dịch vụ trực tuyến, tạo liên kết với website về du lịch... và xuất bản cẩm nang, gửi đến người tiêu dùng.

TU ANH